

ด่วนมาก

ที่ พร ๐๐๓๗.๓/ว ๒๕๕๔



ศาลากลางจังหวัดแพร่
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง โครงการโรงเรียนตีประจำตำบล

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/๑๒๐๘
ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

ด้วยได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่า กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยจัดตั้ง “โรงเรียนตีประจำตำบล” ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแนวคิดหลักคือให้นักเรียนในชนบทได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ และให้โรงเรียนตีประจำตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนตีประจำตำบล รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้โครงการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลต่อไป สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในเขตพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสวี คำภีระโกวิท)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๕๓๔๕๐๔-๕ ต่อ ๑๒

PC

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๘๓.๒/๑๒๐/๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน	เลขที่ ๒๔๒๕
วันที่ ๒๖ มิ.ย. ๒๕๕๔	
เวลา ๑๖.๐๐	

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๓๐

๑) มิถุนายน ๒๕๕๔

เรื่อง โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินกลยุทธ์โครงการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยจัดตั้ง "โรงเรียนดีประจำตำบล" ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีแนวคิดหลักคือให้นักเรียนในชนบทได้มีโอกาสเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีคุณภาพ และให้โรงเรียนดีประจำตำบลเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยการดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ และผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ได้ลงนามร่วมกันในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล รายละเอียดปรากฏตามสำเนาบันทึกความเข้าใจ ที่ส่งมาพร้อมนี้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการโรงเรียนดีประจำตำบลดังกล่าว สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนด จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อดำเนินการให้โครงการดังกล่าวสัมฤทธิ์ผลต่อไป ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดแนวทางการดำเนินงานได้จากเว็บไซต์ กระทรวงศึกษาธิการ www.Dtambon.net

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรรณี วรรณไวฑูรย์)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนวิชาการและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น

โทร : ๐-๒๒๕๑-๕๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๔, ๑๒๒

โทรสาร : ๐-๒๒๕๑-๕๐๒๑-๓ ต่อ ๑๑๓, ๑๑๑



บันทึกความเข้าใจ

ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล

ระหว่าง



กระทรวงศึกษาธิการ กับ กระทรวงมหาดไทย

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาระดับพื้นฐาน และ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาสังคม การส่งเสริมการศึกษา การดูแลเด็กและเยาวชน จึงได้ร่วมมือกันในการจัดการศึกษาโดยการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพ มีความพร้อมและความเข้มแข็ง ทั้งทางด้านวิชาการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สุขภาพ พลานามัย และพื้นฐานอาชีพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนอย่างมีคุณภาพ เป็นแหล่งการเรียนรู้และบริการชุมชน ทำให้ชุมชนมีส่วนร่วมและเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้บริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนในท้องถิ่นชนบทและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในท้องถิ่น ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาได้ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบลในการให้บริการสาธารณะ โดยประเด็นความร่วมมือที่จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียนดีประจำตำบล ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงมหาดไทย มีดังนี้

๑. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนดีประจำตำบลให้มีความพร้อมด้านสภาพที่สะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย เชื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและการเรียนรู้ของนักเรียน

๒. สนับสนุนให้มีการนำนักเรียนที่อยู่โรงเรียนใกล้เคียงมาเรียนรวมที่โรงเรียนตีประจำตำบล เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. สนับสนุนโรงเรียนตีประจำตำบลให้เป็นโรงเรียนที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสูง มีความเข้มแข็งทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนไม่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศโดยเฉพาะ ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ มีสำนึกในความเป็นไทย วิถีชีวิตประชาธิปไตย สุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีพื้นฐานด้านอาชีพและการมีรายได้ระหว่างเรียน

๔. สนับสนุนโรงเรียนตีประจำตำบลให้เป็นโรงเรียนของชุมชนที่มีความร่วมมือกับท้องถิ่น โดยโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ให้บริการและเชื่อมความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

๕. สนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจของโรงเรียน

๖. สนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) มาใช้ในการบริหารจัดการและการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ

๗. มีส่วนร่วมในการวางแผนงาน จัดระบบนิเทศ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน การประเมินผลโครงการ โรงเรียนตีประจำตำบล

๘. สนับสนุนทุนการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส และเรื่องอื่น ๆ ตามที่โรงเรียนและท้องถิ่นเห็นสมควร

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีความมุ่งมั่นที่จะร่วมกันดำเนินการและหรือสนับสนุนการระดมและหรือแสวงหาทรัพยากรที่จำเป็นต่างๆ ทั้งจากแหล่งเงินงบประมาณ การบริจาค หรือการอื่น เพื่อให้วัตถุประสงค์ของโครงการสัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการ และ

กระทรวงมหาดไทย จะแจ้งให้หน่วยปฏิบัติในระดับพื้นที่ได้ทราบและประสานความร่วมมือกัน ตลอดจนติดตาม ประเมินผล เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานตามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบล ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นระยะ ๆ ต่อไป

ลงนาม ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓



(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)

นายกรัฐมนตรี



(นายบุญจง วงศ์ไตรรัตน์)

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย




(นายชินวรณ์ บุญยเกียรติ)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ



(นายสุรชัย ชันอาสา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ รักษาราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



(นายชินภัทร ภูมิรัตน)

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน